

Điện Biên Phủ, ngày 14 tháng 12 năm 2023

Số: 92/BC-HĐND

## BÁO CÁO

**Thẩm tra tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2023 và dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024 thành phố Điện Biên Phủ**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015; Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân thành phố khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026;

Thực hiện Thông báo số 164/TB-HĐND ngày 16/11/2023 của Thường trực HĐND thành phố về chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND thành phố khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố chủ trì phối hợp với Ban Pháp chế thẩm tra Báo cáo số 646/BC-UBND ngày 01/12/2023 của UBND thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2023 và dự thảo Nghị quyết về mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024 thành phố Điện Biên Phủ, kết quả thẩm tra như sau:

### **I. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024**

#### **1. Kết quả đạt được**

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản nhất trí với đánh giá kết quả đạt được theo báo cáo của UBND thành phố trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023; các nhận định đánh giá cơ bản đã bám sát Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND thành phố và các Nghị quyết liên quan, sát với tình hình thực tế và thống nhất một số nội dung trọng tâm như sau:

Thành phố thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2023 trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế trên thế giới có nhiều biến động phức tạp, lạm phát toàn cầu tăng cao, trên địa bàn thành phố thời tiết diễn biến thất thường, trong thời gian ngắn thành phố vừa phải tập trung giải quyết các tồn tại vướng mắc do lịch sử quản lý đất đai để lại; vừa phải tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, chương trình dự án trọng điểm của tỉnh với khối lượng công việc rất lớn và tháo gỡ khó khăn vướng mắc các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; song với sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, sâu sát, linh hoạt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy; sự đồng hành, chủ động tích cực và giám sát chặt chẽ, hiệu quả của HĐND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể thành phố; sự đoàn kết, quyết tâm của Cấp ủy, Chính quyền các cấp, sự chung tay ủng hộ của nhân dân và các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài thành phố. UBND thành phố đã bám sát các chủ trương, định hướng của Trung ương, của Tỉnh, của Thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, linh hoạt và đồng bộ các giải pháp toàn diện trên nhiều lĩnh vực; dự ước cả năm có 14/15 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND thành phố, cụ thể với một số kết quả nổi bật như sau:

(1) Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng. Thu nhập bình quân đầu người tăng 3,22% so với Kế hoạch. Cơ bản hoàn thành xây dựng xã Pá Khoang đạt chuẩn nông thôn mới.

(2) Công tác cải cách hành chính, hoạt động thu hút xúc tiến đầu tư gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được thành phố quan tâm, đẩy mạnh. Các Chương trình, Dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo.

(3) Chất lượng Giáo dục - đào tạo, văn hóa - thông tin - thể thao được duy trì bền vững. Các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố đạt được kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,09%. Các hoạt động văn hóa, thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý được tăng cường. Công tác y tế, dân số, gia đình và trẻ em được quan tâm.

(4) Công tác tư pháp, thanh tra đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác dân tộc, tôn giáo tiếp tục được quan tâm, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng nâng lên, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

## **2. Về tồn tại, hạn chế và nguyên nhân**

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản nhất trí với các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân mà UBND thành phố đã nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra trong báo cáo. Tại cuộc họp thẩm tra các ban HĐND thành phố đã đề nghị giải trình, làm rõ các nội dung còn tồn tại hạn chế đã được UBND thành phố giải trình, làm rõ và tiếp thu đưa vào giải pháp thực hiện trong năm 2024, như:

- Công tác quản lý đô thị có mặt còn hạn chế; công tác quản lý cây xanh, mỹ quan đô thị, quản lý chợ còn hạn chế chưa quyết liệt và hiệu quả.

- Công tác thực hiện sát nhập và thành lập mới một số tổ dân phố ở phường Thanh Trường; công tác triển khai xây dựng đề án đặt, đổi tên đường phố và gắn số nhà còn chậm.

- Công tác bàn giao quản lý các công trình sau đầu tư, xây dựng hoàn trả hạ tầng kỹ thuật sau đầu tư chưa chặt chẽ, còn chậm.

- Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra giám sát chưa nghiêm túc; việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát chuyên đề, ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là việc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng còn kéo dài, chưa dứt điểm.

- Việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Thành ủy và Đề án của UBND tỉnh còn chậm và hạn chế.

### **3. Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024**

Hai ban HĐND thành phố cơ bản nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024 đã nêu trong báo cáo, đồng thời có ý kiến như sau:

Đề nghị UBND thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, thực hiện tốt những giải pháp đã nêu trong báo cáo và quan tâm một số nội dung sau:

(1) Chủ động phối hợp với sở, ngành tỉnh kịp thời triển khai thực hiện quy hoạch vùng tỉnh và lập quy hoạch chung thành phố Điện Biên Phủ, điều chỉnh một số khu, điểm quy hoạch phục vụ xây dựng hạ tầng theo quy hoạch chung. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2024, đặc biệt là các công trình trọng điểm; gắn trách nhiệm của các chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, quản lý chặt chẽ công tác đầu tư các dự án gắn với việc lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị giám sát đảm bảo về năng lực, đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, niên độ. Đẩy nhanh tiến độ triển khai tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá để tăng nguồn thu cho thành phố.

(2) Tiếp tục tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, bình đẳng. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn. Phối hợp tổ chức Hội chợ thương mại, đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá, xúc tiến du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, các kênh truyền hình, các trang mạng xã hội.

(3) Rà soát ban hành bổ sung các quy chế quản lý đô thị, quy hoạch cây xanh, quy hoạch kiến trúc cảnh quan, quy định về phân cấp quản lý cây xanh và công viên trên địa bàn... cho phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố. Tiếp tục khai thác và phát huy có hiệu quả lợi thế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh hiện có trên địa bàn, phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản thực phẩm theo chuỗi liên kết giá trị, gia tăng các sản phẩm chế biến từ nông sản, thực phẩm để nâng cao giá trị, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng và phục vụ du lịch; khuyến khích và hỗ trợ khôi phục các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống.

(4). Chuẩn bị chu đáo, tổ chức có hiệu quả các hoạt động, nhiệm vụ của thành phố trong Chương trình năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024 và chuỗi các hoạt động, sự kiện văn hóa các lễ hội năm 2024 để thu hút khách du lịch gắn với các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

(5) Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng giáo dục mũi nhọn và duy trì trường đạt chuẩn Quốc gia. Tiếp tục làm tốt công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch và hoạt động của các mục tiêu chương trình y tế. Duy trì hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án 06; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh, giải quyết các “điểm nghẽn” trong triển khai, thực hiện Đề án 06, bảo đảm các mục tiêu, yêu cầu, tiến độ Chính phủ, Bộ Công an đề ra. Đẩy mạnh công tác số hóa dữ liệu chuyên ngành kết nối với cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến.

(6) Tập trung chỉ đạo để duy trì thành quả trong công tác giảm nghèo; duy trì nâng cao các tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới; triển khai các giải pháp để xây dựng các tiêu chí thôn bản đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch.

(7) Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị gắn với tính chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ; tăng cường bồi dưỡng, đào tạo cán bộ gắn với kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định. Tăng cường công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Giải quyết kịp thời, dứt điểm các ý kiến kiến nghị của cử tri và kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát.

(8) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh và Thành phố về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo kế hoạch. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ. Tập trung xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh, an toàn cho Chương trình năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024 và chuỗi các hoạt động, sự kiện văn hóa, các lễ hội để thu hút khách du lịch gắn với các hoạt động kỷ niệm, đặc biệt cho Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên địa bàn.

## **II. Dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024**

**1. Thẩm quyền ban hành:** Việc ban hành Nghị quyết về về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024 là đúng thẩm quyền của HĐND thành phố.

**2. Về sự phù hợp của dự thảo nghị quyết:** Dự thảo Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở, kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh năm 2023 và phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phù hợp với điều kiện thực tế phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của thành phố.

**3. Về nội dung dự thảo Nghị quyết:** Ban Kinh tế - Xã hội nhất trí với dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024 do UBND thành phố trình kỳ họp.

**4. Về thể thức Nghị quyết:** Dự thảo nghị quyết đảm bảo các yêu cầu về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định của Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ.

Trên đây là báo cáo thẩm tra về tình hình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2023 và dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024 thành phố Điện Biên Phủ, Ban Kinh tế - Xã hội trình HĐND thành phố xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- TT.HĐND thành phố;
- UBND Thành phố;
- UBMTTQ Thành phố;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- Lưu: VT, KT-XH.

**TM. BAN KINH TẾ- XÃ HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Minh Tú**